

Sôi nổi hưởng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay diễn ra với chuỗi hoạt động sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình, qua đó nhằm góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.



Tuyên truyền trực quan hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam.

Những ngày này, tại huyện Quỳnh Phụ, bằng rộn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam đã được treo trên các trục đường chính và khu vực đông dân cư của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với các thông điệp như: “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc”, “Xây dựng nhân cách

người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, “Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc trong gia đình”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người”... Bà Bùi Thị Nhấn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trong tháng 6/2022 sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia

phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam như: các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tăng cường; nhiều phong trào liên quan đến công tác gia đình được triển khai. Đặc biệt, UBND huyện sẽ tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, biểu dương, khen thưởng 37 gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất

sắc. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực duy trì và nhân rộng hiệu quả hoạt động của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tổ tư vấn, tổ hòa giải. Nhìn chung 37 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cấp xã, 232 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cấp thôn, 264 câu lạc bộ, 276 nhóm, 321 tổ tư vấn về gia đình và 232 tổ hòa giải tại cơ sở đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Qua đó, trang bị cho các thành viên kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; những kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. Đây cũng là nơi kịp thời tiếp nhận thông tin, phát hiện các vụ bạo lực gia đình và đề ra các biện pháp can thiệp phù hợp đối với người

gây bạo lực và nạn nhân bạo lực gia đình nhằm giải tỏa, hạn chế và hướng đến mục tiêu chấm dứt hành vi gây bạo lực gia đình. Góp phần tạo sức lan tỏa của hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam, 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”.

Thông qua khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô tuyên truyền, loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động phản ánh các nội dung, chủ đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; các tiêu chí ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Ông Lê Tiến Lượng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chia sẻ: Dù là lần đầu tiên hội thi xe tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức nhưng các huyện, thành phố đều có sự tích cực chuẩn bị để tham gia từ rất sớm. Trung tâm Văn hóa tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể về hình thức trang trí như khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô tuyên truyền... gắn trên xe và phát hành đĩa CD có nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Mong rằng, hội thi sẽ tạo nên không khí sôi nổi, tích cực, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng hiệu quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Việc triển khai thực hiện tuyên truyền về tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm nay nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vị trí, vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Các hoạt động cũng nhằm tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và toàn xã hội quan tâm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và các chuẩn mực đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương tổ chức tuyên truyền tháng hành động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam. Tùy theo điều kiện, mỗi địa phương sẽ có những hoạt động hưởng ứng phù hợp như: treo băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính, nơi đông dân cư; tổ chức các hội nghị, hội thi, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng nhận thức đúng đắn của các tầng lớp nhân dân, mỗi gia đình sẽ luôn là một tế bào lành mạnh của xã hội.

TU ANH

Tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Tiên Hải vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn và người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có khoảng 460 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn trong năm 2021 là 13,4%. Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng hạn. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn huyện Tiên Hải tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc vì có số người vi phạm hợp đồng lao động quá số người so với quy định.

Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo và phòng lao động - thương binh và xã hội 4 huyện (Tiên Hải, Kiến Xương, Thái Thụy, Quỳnh Phụ); lãnh đạo các xã, thị trấn, thôn trường, tổ trưởng tổ dân phố và thân nhân người lao động đang lao động hợp pháp và thân nhân lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thuộc huyện Tiên Hải được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước... thông tin về tình hình lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc của cả nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng; đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của thân nhân, gia đình người lao động. Cung cấp thông tin về tình hình thị trường lao động Hàn Quốc, những chính sách của Hàn Quốc và quy định của Việt Nam liên quan đến người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, người lao động cư trú bất hợp pháp...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp; thân nhân, gia đình người lao động trong việc tuyên truyền, vận động người thân thực hiện nghiêm các quy định về xuất khẩu lao động, từ đó góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại các địa phương trong tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Học và làm theo Bác



Hội viên CCB Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn học viên lái xe.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Sở Giao thông Vận tải đã chú trọng, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lưu Tuấn Bảo, Chủ tịch Hội CCB Sở Giao thông Vận tải cho biết: Hội CCB Sở Giao thông Vận tải đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên CCB tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Ban Chấp hành Hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt, thảo luận, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội CCB

cấp trên lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Hội viên CCB Sở sinh hoạt ở nhiều chi hội: Văn phòng, Thanh tra Sở, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ và đều gương mẫu trong các hoạt động và đây cũng là cơ hội để các hội viên tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ trong cán bộ, hội viên mà vận động những đồng nghiệp khác cùng làm theo.

Là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, CCB Lê Văn Minh, Chi hội Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải cho biết: Bản thân làm công tác giảng dạy, tham gia hoạt động của tổ chức hội, tôi luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học hỏi, lắng nghe, nhiệt tình hướng dẫn học viên trong quá trình học tập; thực hành tiết kiệm, thường xuyên nhắc nhở học viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không tham gia

giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Cũng như CCB Lê Văn Minh, hội viên Nguyễn Văn Nha đã 3 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong những giờ giảng dạy trên lớp, CCB Nguyễn Văn Nha luôn cố gắng truyền đạt tới học viên các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất. CCB Nguyễn Văn Nha cho biết: Đến nay tôi đã giảng dạy được 13 khóa học với hơn 2.000 học viên tốt nghiệp bảo đảm chất lượng. Nhìn chung, sau khi tốt nghiệp học viên thực hành tốt các kiến thức đã được truyền đạt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Ông Lưu Tuấn Bảo cho biết thêm: Học Bác ở đức tính tiết kiệm, tổ chức hội đã vận động hội viên tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ quỹ tình nghĩa, giúp đỡ đồng nghiệp có khó khăn đột xuất, thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, phụng viếng hội viên qua đời. Hội viên đã ủng hộ xây dựng nhà khách Điện Biên hơn 2,4

triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 1,8 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 3,5 triệu đồng. Thời kỳ đầu dịch bệnh bùng phát, hội viên CCB còn tích cực tham gia trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Trong các hoạt động, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, đổi mới cách nghĩ cách làm, áp dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham mưu các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở. Bên cạnh đó, Hội CCB Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Hội viên CCB thường xuyên phối hợp với đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh công sở, xây dựng nhà tình nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cán bộ, đoàn viên, hội viên CCB. Nhiều năm liền, Hội CCB Sở Giao thông Vận tải được Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào chung của Hội.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới Hội CCB Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động của Hội gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu hàng năm 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, 100% hội viên giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% hội viên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

TIẾN ĐẠT

Người dân Phú Châu tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhận thức rõ lợi ích và tính ưu việt của bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, người dân xã Phú Châu (Đông Hưng) đã tích cực tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng an sinh xã hội lâu dài. Người có điều kiện kinh tế thì đóng mức cao, người khó khăn hơn thì đóng ở mức thấp, mọi người cùng bảo nhau tham gia BHXH tự nguyện bởi với họ đây chính là “cửa để dành” khi về già.

Mặc dù điều kiện kinh tế không khá giả nhưng gia đình chị Bùi Thị Nhị, thôn Cốc, xã Phú Châu vẫn cố gắng dành dụm số tiền kiếm được hàng tháng để tham gia BHXH tự nguyện cho hai vợ chồng. Chị Nhị tâm sự: Ngày trước, tôi không để ý gì đến BHXH tự nguyện, phần vì thu nhập của hai vợ chồng còn phải lo toan, trang trải mọi chi phí trong gia đình, phần vì tâm lý lo lắng, chưa thật sự tin tưởng vào những lợi ích mà chính sách BHXH tự nguyện mang lại. Gần đây, được cán bộ BHXH của

huyện cũng như nhân viên đại lý thu ở xã vận động, tuyên truyền, giải thích cặn kẽ những lợi ích của BHXH tự nguyện nên tôi bàn với chồng quyết định trích một phần thu nhập để tham gia BHXH tự nguyện. Tôi thấy đây là một chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước mang lại lợi ích thiết thực cho những người lao động tự do như chúng tôi khi về già.

Hiện vợ chồng chị Nhị đang tham gia mức đóng tối thiểu là 297.000 đồng/tháng. Khi đủ số năm tham gia và số tuổi theo quy định, chị Nhị sẽ nhận mức lương hưu là trên 1.200.000 đồng/tháng, chồng chị sẽ nhận mức hưởng gần 1.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, đây không phải là số tiền cố định vì chồng anh chị nhận tài thời điểm lĩnh lương hưu mà sẽ định kỳ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để bảo đảm cuộc sống. Vì vậy, người hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được bảo toàn giá trị, không sợ đồng tiền bị mất giá.

Là hàng xóm của chị Nhị, chị Nguyễn Thị Nga trước kia cũng không tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, qua những lần tuyên truyền của BHXH huyện cũng như nhân viên đại lý thu ở xã, chị đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện. Hiện chị Nga đang tham gia mức đóng 407.000 đồng/tháng. Chị Nga cho biết, với mức đóng này khi đủ tuổi nhận lương hưu, chị sẽ được lĩnh trên 1.600.000 đồng/tháng. Đó là “cửa để dành” giúp chị tự chủ được tài chính khi về già mà không phải làm phiền hay phụ thuộc vào con cái.

Cái hay của BHXH tự nguyện là ở thời điểm người bắt đầu tham gia, do điều kiện kinh tế khó khăn thì có thể đóng ở mức thấp. Tuy nhiên, khi bản thân người tham gia có điều kiện kinh tế, muốn đóng mức cao hơn để sau này hưởng lương hưu cao hơn thì người tham gia BHXH tự nguyện được thay đổi mức đóng. Hơn nữa, lại có nhiều

phương thức đóng, người tham gia có thể đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, thậm chí là 5 năm một lần. Thời gian một lần đóng càng nhiều thì người tham gia sẽ càng có lợi.

Xã Phú Châu có 4 thôn với khoảng trên 5.000 nhân khẩu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng chính sách an sinh lâu dài. Hiện nay, toàn xã có 83 người đang tham gia BHXH tự nguyện, tăng 40 người so với cuối năm 2021. Bà Phạm Thị Mai Ly, nhân viên đại lý thu xã Phú Châu cho biết: Để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bản thân tôi cũng với công tác viên ở các thôn vận tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia. Khó khăn hiện nay là một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu hết tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện nên vẫn còn tâm lý e dè, để phòng khi được vận động. Một số khác thì hiểu được tầm quan trọng của BHXH tự nguyện nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn mà không thể tham gia.

Ông Đặng Quang Tự, Phó Giám đốc BHXH huyện Đông Hưng chia sẻ: Xã Phú Châu là một điểm sáng của huyện Đông Hưng về phong trào phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến ngày 31/5/2022, toàn huyện có 4.366 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 420 người so với hết năm 2021. Để phát triển nhiều hơn nữa người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn, thời gian tới BHXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến mọi người dân. Cùng với đó là làm tốt các nhiệm vụ thu, chi trả, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

DUY TÙNG



Nhân viên đại lý thu xã Phú Châu (Đông Hưng) tích cực tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến người dân.